

ที่ CC20210509ELT

24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งสถานการณ์การปัจจุบัน โรงงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ขออภัยสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนี้

1. ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับบทเรียนและเรียนรู้จากเหตุการณ์ตลาดกลางกุ้งที่มหาชัย (สมุทรสาคร) เมื่อปีที่แล้ว บริษัทฯ โชคดีที่สามารถเข้าดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 อย่างทันต่วงทีในหมู่พนักงานที่โรงงานมหาชัย (สมุทรสาคร) คู่ค้าและชุมชนที่ติดกับโรงงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดโดยต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกัน 35 ขั้นตอนเพื่อให้พนักงานทุกคนและคู่ค้ารวมถึงชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โรงงานของบริษัทฯ เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งที่โรงงานมหาชัย (สมุทรสาคร) และเพชรบุรี ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีมาโดยตลอดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงมุ่งที่จะสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากโรค COVID-19 มากที่สุดให้แก่พนักงาน คู่ค้า ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. ในช่วงที่เพิ่งเกิดการระบาดของโรคระบาด COVID -19 ซึ่งการแพร่ระบาดเริ่มจากเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และต่อมาได้แพร่กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย และในที่สุดก็เกิดการแพร่ระบาดถึงโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดเพชรบุรีที่ติดมาจากพนักงานบางคน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯก็ได้ดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องทันที และหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 3 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ไม่ใช่ความผิดของทั้งพนักงานหรือ บริษัทฯ และเหตุแห่งการแพร่ระบาดมาสู่โรงงานก็ยังไม่ทราบแน่ชัด บริษัทฯ จึงยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานในช่วงที่ต้องกักตัว และจะจัดหาอาหารและน้ำ 3 มื้อให้กับพนักงานทุกคนในระหว่างการกัก

ตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self - Quarantine)รวมทั้งการจัดเตรียมเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ
กรมควบคุมโรค

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีโรงงานที่มหาชัย (สมุทรสาคร) ซึ่งยังคงดำเนินการผลิตตามปกติและบริษัท
ฯ ได้เตรียมแผนการผลิตสำรองเพื่อรองรับความต้องการเร่งด่วนทดแทนบางสายการผลิตที่จำเป็นต้องหยุดลงชั่วคราว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทรัพยากรเพียงพอและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตของบริษัทฯ
ที่วางไว้

สุดท้ายนี้ การที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนมากขึ้น (เป็นที่คาดหมายว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดเพชรบุรีจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
เหตุการณ์นี้จะสามารถคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
โดยรวมของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ